
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2566 

วันพฤหัสบดีที่  24   สิงหาคม 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางพรทพิย์  ชูรตันา ประธานสภาฯ พรทพิย์  ชูรตันา  

2 นายอั้น  น้ำขาว รองประธานสภาฯ อั้น  น้ำขาว  

3 นายศิริพงศ ์ มาลาทอง เลขานุการสภาฯ ศิริพงศ ์ มาลาทอง  

4 นายอำนาจ  มรีาช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 1 อำนาจ  มีราช  

5 นายพรชัย  สุขฉายา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 2 พรชัย  สุขฉายา  

6 นายสุภีร์  โจกงาม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 6 สุภีร์  โจกงาม  

7 นายบรรจง  แก้วชลคราม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 7 บรรจง  แก้วชลคราม  

8 นายสมาน  กำลังด ี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 8 สมาน  กำลังด ี  

ผูไ้ม่มาประชุม 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายวิชาญ  แซ่เฮง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 9   
 

 

 

 

 

 

 



 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอิทธิพล  พูลศร ี นายกองค์การบริหารสว่นตำบล  อิทธิพล  พูลศร ี  

2 นายเชาวลิต  สุขฉายา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชาวลิต  สุขฉายา  

3 นายสุรชัย  แซ่ลิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สุรชัย  แซ่ลิ้ม  

4 น.ส.อำพร  สริิวาริน นักวิเคราะห์ฯ รก.หัวหนา้สำนักปลัด อำพร  สริิวาริน  

5 นางธันยาว ี เจริญชัย นักวิชาการพัสด ุรก.ผอ.กองคลัง ธันยาวี  เจริญชัย  

6 นายต่อศักดิ์  วัจนสาร นายช่างโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อศักดิ ์ วัจนสาร  

7 นางอมรรตัน์  หนูสุด เจ้าพนักงานธรุการชำนาญการ อมรรัตน ์ หนูสุด  

8 น.ส.ณัฐสุดา  ปราสาทิกะพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ณัฐสุดา  ปราสาทิกะพันธ์  

9 นายเกียรติศักดิ์  ภูมิด ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  เกียรติศักดิ ์ ภูมดิ ี  

10 นางสาวกมลทิพย์  กลับดี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จา้งเหมาบริการ) กมลทิพย์  กลับด ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566 

วันพฤหัสบดีท่ี  24  สิงหาคม  2566  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง 

************************* 
เริ่มประชุม:    เวลา  ๑๐.0๐  น. 
 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงลงนามเข้าประชุมครบองค์ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมแล้ว กระผมขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงทุก 
  ท่านเข้าห้องประชุมครับ กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯจุด เทียน ธูป หน้า 
  โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 
  ที่ 1 ประจำปี 2566 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เรียนเชิญครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา  สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุม 
ประธานสภาฯ   ทุกท่าน ดิฉันนางพรทิพย์ ชูรัตนาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ 
สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่      
24 สิงหาคม  2566 การประชุมสภาฯ ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว มีระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑:         เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที  8  สิงหาคม 2566             

พรทิพย์  ชูรัตนา   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง           
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 

2566  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566  ว่าจะแก้ไขในส่วน
ใดบ้าง ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ก็จะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  
2566  ได้โปรดยกมือค่ะ 
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ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 3:  กระทู้ถาม/มีสมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามหรือไม่ 

- ไม่มี 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ลำดับต่อไประเบียบวาระที่ 4  
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระที่ 4:  เรื่องที่คณะกรรมการฯ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5:  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา 5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ประธานสภา   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หน้าที่ 
111/116  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆโครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคาร
สำนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เสนอญัตติ เชิญค่ะ 

 
นายอิทธิพล  พูลศร ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.   ผมนายอิทธิพล  พูลศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  ข้าพเจ้าขอ 

เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หน้าที่ 111/116  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างต่างๆโครงการก่อสร้าง 
ซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  งบประมาณ 53,560.-บาท (ห้าหมื่นสามพันห้า
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
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ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ cntr-088/2566 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งนายชวลิต กรเพชร เป็นผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้าง
ซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
ตามในสัญญานั้นมีปริมาณงานขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 7.50 เมตร       
สูง 3.50 เมตร  โครงหลังคาเหล็กรีดลอน (METALSHEET) รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการจึงพบว่ารายละเอียดตามแบบมีปริมาณ
งานขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.70 เมตร สูง 2.00 เมตร จึงทำให้ไม่
ตรงกันกับสัญญาข้างต้นจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
คำชี้แจงเดิม  โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.50 เมตร                     
ยาว 7.50 เมตร สูง 3.50 เมตร โครงหลังคาเหล็กกรีดลอน (METALSHEET)  
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 53,560.-บาท        
(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ปริมาณงานขนาดกว้าง        
2.00 เมตร ยาว 6.70 เมตร สูง 2.00 เมตร โครงหลังคาเหล็กกรีดลอน 
(METALSHEET)  รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 
52,252.-บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ข้อ 29 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯให้ทางนายช่างโยธาและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนึง
ครับ 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอบคุณท่านนายก เชิญทางนายช่างโยธาและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เชิญค่ะ  
 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นายช่างโยธา รก.                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายต่อศักดิ์  วัจนสาร  นายช่างโยธาฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงสำหรับญัตติ 

ข้อ 5.1 ตามที่นายกได้ชี้แจงก่อนหน้านี้โครงการนี้เป็นโครงการประจำปี 
2566 ได้บรรจุไว้ในแผนลำดับที่ 4 ตั้งไว้ในแผน 150,000 บาทเป็นซุ้ม
หลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงช่วงที่ 
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ทำสัญญาและดำเนินการก่อสร้างแบบรูปรายการและปริมาณงานที่ตั้งไว้ไม่
ตรงกันจึงทำให้ต้องนำเข้าสภาฯเพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงซึ่ง
รายละเอียดต่างๆไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายซึ่งไม่ได้มีผลต่อราคาเพียงแค่
ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการจึงมีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบทางสภาฯเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

 
นางธันยาวี  เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นักวิชาการพัสดุฯ                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธันยาวี  เจริญชัย  นักวิชาการพัสดุฯ 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังตามที่นายช่างได้กล่าวไว้เรื่องขอความ 

เห็นชอบให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคือในการจัดทำสัญญา
จ้างตามที่ได้ทำหนังสือจากกองช่างถึงกองคลังซึ่งในการดำเนินการทำจัดซื้อจัด
จ้างและหน่วยพัสดุก็ต้องทำตามข้อความที่เขียนไว้ในข้อบัญญัติซึ่งข้อความกับ
รูปแบบรายการไม่ตรงกันดังนั้นในเมื่อรูปแบบรายการเนื้องานแค่ 53,560
บาทซึ่งที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติยกมาจากในแผนตั้งไว้ 150,000 บาทในขณะที่
กองคลังได้นำไปทำสัญญาทำให้ไม่ได้ดูรูปแบบรายการและไม่มีความเข้าใจดู
เพียงแค่เน้ือความข้อความว่าตรงกับข้อบัญญัติที่สภาอนุมัติหรือไม่  ซึ่งตรงกัน
และได้ย้อนกลับมาดูรูปแบบรายการและเนื้องานจริงทำให้ไม่ตรงกันดังนั้นจึง
ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องเพราะ
ในการนี้เพียงแค่เปลี่ยนข้อความซึ่งไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายเพราะที่ได้ทำ
ไว้ให้สภาฯอนุมัติในครั้งนั้นปริมาณความยาว 7.50 เมตรในราคา 150 ,000 
บาทแต่ในแบบที่เราทำสัญญาเพียง 53 ,560 บาท จึงนำเรียนสภาฯเพื่อ
พิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นางสาวอำพร  สิริวาริน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอำพร  สิริวาริน  นักวิเคราะห์  
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง  นโยบายและแผนฯ รกัษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

ในข้อบัญญัติของปีงบประมาณ 2566 ได้ดึงมาจาก e plan ซึ่งเวลาทำ
งบประมาณจะต้องดึงจากแผนฯซึ่งชื่อเป็นโครงการซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อม
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  ช่างได้ปริมาณงานจริง 
6.70 เมตรซึ่งในแผนฯตั้งไว้ 7.50 เมตรในวงเงิน 150,000 บาทแต่ตอนทำ
ข้อบัญญัติทำจริง  ช่างประมาณการไว้ 6.70 เมตรและไม่ได้เปลี่ยนเนื้อความ
ในข้อบัญญัติให้สอดคล้องกันกับปริมาณงานจริง ข้อความตรงกันกับแผนเราได้
ไปย้อนดูแบบประมาณการก่อสร้างที่ส่งอำเภอในรอบปี 2566 พบว่าช่าง
ประมาณการไว้กว้าง 2.00 เมตรยาว 6.70 เมตรสูง 2.00 เมตรซึ่งตัวนี้คือ
ปริมาณงานจริงส่วนข้อความในข้อบัญญัติคือข้อความที่เขียนตามแผนซึ่ง
โครงการนี้เป็นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ จึงนำเรียนสภาเพื่อพิจารณาขอบคุณค่ะ 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอบคุณท่านนายกฯ ทางกองช่าง กองคลัง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่ได 
ประธานสภาฯ อภิปรายให้ท่านสมาชิกทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีก็

ขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่ อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หน้าที่ 111/116  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารสำนักงาน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทรง  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร   โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
      เห็นชอบ    7 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
                 ทั้งหมด  8 เสียง 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา 5.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2567 (วาระรับหลักการ) ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง เสนอญัตติ เชิญค่ะ  

 
นายอิทธิพล  พูลศร ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.  ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงข้าพเจ้าขอ

เสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2567 ฉบับนี้  มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทรง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างข้อบัญญั ติดั งกล่ าวมาด้วยแล้ว  (พิ จารณาในวาระที่  1                  
ขั้นรับหลักการ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ เชิญค่ะ         
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นายศิริพงศ์  มาลาทอง  เรี ยนท่ านประธานสภาฯ  ท่ านสมาชิ ก สภ าฯ  ท่ านน ายก  ผู้ บ ริห าร          
เลขานุการสภาฯ   เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศิริพงศ์  มาลาทอง 

 เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมายครับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 87 กำหนดว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดวรรคหก กำหนดว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป วรรคแปดกำหนดว่า ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การ  บริหารส่วนตำบล จะ
แปรญัตติเพิ่มเติมรายการ หรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทาง
ลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบ้ียเงินกู้ 
หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 ข้อ 45 วรรคสามกำหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
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ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินเป็นงบประมาณประจำปีแล้วงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมและ
จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายให้ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดิฉันก็ขอดำเนินการประชุม 
 วาะวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการต่อไป เชิญท่านนายกฯค่ะ 
     
นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
นายก อบต.   ท่าน  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จะได้เสนอ 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   
ปากทรงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ทางกองคลังเป็นผู้ชี้แจงสถานะการ
คลัง 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอบคุณท่านนายกฯ เชญิทางกองคลังชี้แจงรายละเอียดสถานการณ์คลัง ต่อไป 
ประธานสภาฯ ค่ะ  เชิญค่ะ  
 
นางธันยาวี  เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นักวิชาการพัสดุฯ                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธันยาวี  เจริญชัย  นักวิชาการพัสดุฯ 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ณ  วันที่  10  สิงหาคม พ.ศ.2566 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน  46,726,646.90  บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  88,508,036.93  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  20,694,755.14  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย       
         จำนวน  1  โครงการ  รวม  11,107.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนหน้ีผูกพัน   
         จำนวน  4  โครงการ  รวม  18,847.80  บาท   
1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท 

2.  การบริหารงานงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
         (2.1)  รายรับจริง  จำนวน  38,422,975.91  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร        จำนวน 419,506.23  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน 40,318.13 บาท 

    หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ    จำนวน 122,821.75 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 3,942,106.62 บาท 

หมวดรายได้จากทุน    จำนวน  0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร                จำนวน 18,945,792.18  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จำนวน 14,952,431.00 บาท
(2.2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,452,900.00 บาท 
(2.3) รายจ่ายจริง  จำนวน 24,438,642.00 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง   จำนวน  8,247,305.00 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน  7,798,156.69 บาท 
งบดำเนินงาน  จำนวน 5,030,220.31 บาท 
งบลงทุน   จำนวน 1,832.960.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน  จำนวน 1,530,000.00 บาท 
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งบรายจ่ายอื่น  จำนวน 0.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(2.4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์                 
จำนวน  4,800,000.00  บาท 
(2.5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน 2,376,000.00 บาท 
(2.6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00  บาท 
(2.7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท   
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ส่วนรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ขอเชิญนายกองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลปากทรงชี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ 
 
นายอิทธิพล  พูลศร ี ประมาณการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
นายก อบต.      พ.ศ. 2567  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ครับ   
              รายรับ 33,500,000.00บาท รายละเอียดดังนี้ 

  หมวดภาษีอากร 265,000.00 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,000.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,000.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 73,000.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร 17,704,000.00 บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  15,300,000.00 บาท 
  รายจ่าย 33,500,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
  งบกลาง  9,278,211.00 บาท 
  งบบุคลากร  11,033,309.00 บาท 
  งบดำเนินงาน 7,684,595.00 บาท  
  งบลงทุน 3,443,885.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน 2,060,000.00 บาท  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2567  ได้ตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายไว้ที่  
33,500,000.00  บาท (สามสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งเป็น
การตั้งงบประมาณแบบสมดุล คือประมาณการรายรับเท่ากับประมาณ 
การรายจ่ายส่วนรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน 
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แล้วนั้น (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) ต่อจากนี้ให้ทางกองช่างชี้แจง
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ต่อไปครับ 

 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นายช่างโยธา รก.                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายต่อศักดิ์  วัจนสาร  นายช่างโยธาฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับรายละเอียดแต่ละโครงการที่ตั้ง

ไว้ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า งท่ อ ล อ ด ช นิ ด เห ลี่ ย ม ห้ ว ย ต าพ ร   ห มู่ ที่  1               

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  สูง 1.80 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนดเป็นเงิน 392 ,105.68 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม  ห้วยตารงค์  ถนนสายปากทรง - 
บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม 
1 ช่องทางขนาดกว้าง 3.00 เมตรสูง 3.00 เมตรยาว 10.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด
เป็นเงิน 752,933.98 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสาม
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยห้วยบอน (ใต้ควนตาโยม)
หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.000 เมตร  ระยะทาง 67.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร  
ไหลท่างลูกรังในพื้นที่  กว้างข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  เป็นเงิน 249,863.65 
บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) 

4. โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ช่วงทางขาด - ข้างบ้านนายปฐมรัตน์  
หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน  ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม 1 ช่องทาง  ขนาดกว้าง 
2 .10  เมตร   สู ง  2 .10  เมตร   ยาว  10 .0 0  เมตร  พ ร้อมป้ าย
ประชาสัมพั นธ์และป้ ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่ กำหนด           
เป็นเงิน 426,215.93 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาท
เก้าสิบสามสตางค์) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยหัวสะพาน  หมู่ที่  5 
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.000 เมตร  ระยะทาง 115.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.000 ตารางเมตร  ไม่มีไหล่
ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่
กำหนด  เป็นเงิน 379,879.09 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อย
เจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) 
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6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยยายนุ้ย   หมู่ที่  6    
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.000 เมตร  ระยะทาง 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่
กำหนดเป็นเงิน 362,718.26 บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบ
แปดบาทยี่สิบหกสตางค์) 

7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคสล.       
สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงในแจก) หมู่ที่ 8  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 80.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 402.50 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่กว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด
เป็นเงิน 335,084.92 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทเก้า
สิบสองสตางค์) 

8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ (ควนกอ) หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ไหล่ลูกรังในพื้นที่กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่กำหนดเป็นเงิน 362,180.80 บาท (สามแสนหกหมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  พักการประชุม 15 นาที 
ประธานสภาฯ 
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เริ่มประชุมต่อเวลา 11.15 น. 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอให้ท่านสมาชิก ทุกท่าน พิจารณา ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตตริ่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ

ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ก็ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ตรวจพิจารณาดูรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ 

  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอให้ท่านเลขาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกที่ เข้าประชุมว่ามีกี่ท่าน ครบ
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมหรือไม่ 
 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง      มีสมาชิกอยู่ ในที่ประชุมแห่งนี้จำนวนตามที่ได้ลงชื่อเข้าประชุมไว้ทั้งหมด
เลขานุการสภาฯ   จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม  

ครับ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขณะนี้มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงในที่ประชุมแห่งน้ี  ดิฉันก็จะขอมติแห่งนี ้
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือ ค่ะ  
  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) เวลา  11.45 น.  ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ                              7    เสียง 
ไม่เห็นชอบ                            -    เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง         1   เสียง 
ทั้งหมด                                8   เสียง       

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567 วาระที่ 1 จำนวน  

 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง รวมทั้งหมด 8 เสียง 
เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการเวลา 11.45 น.   
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา  พักการประชุม (รับประทานอาหารกลางวัน)  
ประธานสภาฯ 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ลำดับต่อไป เมื่อสภารับหลักการแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการแปรญัตติ  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ 
 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.          
เลขานุการสภาฯ   2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน  
ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของ 
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คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวน  
 ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น” 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงในเบ้ืองต้น  ดังนั้นจึงขอให้สภาฯ เสนอจำนวน 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ  รายชื่อผู้สมควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติและ 

กำหนดวันเสนอคำแปรญัตติต่อไป 
 

ประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
   ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง   ขอเชิญครับ 
 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ ในกรณี สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติหรือตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 106(4) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้อง
ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตาม ข้อ 107 โดยที่ประชุมของสภา
ท้องถิ่นจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 
ประกอบข้อ105 กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติมีจำนวนไม่
น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือก
ทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเจ็ดคน
พร้อมกันได้ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะ
เลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้า
การเลือกกรรมการแปรญัตติลำดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็น
กรรมการแปรญัตติลำดับน้ัน  
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(ข้อ 14) แต่ถ้าลำดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกวา่หนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธี
เลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง
ตามข้อ 75 วรรคสามเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว สภา 
อบต. ต้องมีมติกำหนด ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปร
ญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภา อบต.มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นคำแปรญัตติ  (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง) อีกทั้งสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้องมีมติกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ดำเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลังจากที่ได้รับคำแปรญัตติจากสมาชิก 
อบต. แล้ว โดยกำหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึง
เวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข้อ 49 ข้อ 50 
ข้อ 110) 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ดิฉันจะนำปรึกษาที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 

เจ็ดคน ขอเชิญเสนออันดับแรกเชิญที่ประชุมเสนอจำนวนคณะกรรมการแปร
ญัตติก่อนว่าจะให้มีจำนวนกี่คน  ขอเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 3 ค่ะ 
 

นายอั้น  น้ำขาว   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3     ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอั้น  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่3  ขอเสนอให้มี 

คณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  คน ครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ   1. นายสมาน  กำลังดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผู้รับรอง 

2. นายพรชัย  สุขฉายา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง 
ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติ  สมาชิกท่าน
ประธานสภาฯ   ใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ                              7   เสียง 
ไม่เห็นชอบ                             -     เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง       1   เสียง 
ทั้งหมด                              8   เสียง 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ลำดับต่อไปดิฉันขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่
ประธานสภาฯ   หน่ึงขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปร 

ญัตติ เรียงตามลำดับจนครบ 3 คน  ขอเชิญเสนอ กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ครับ 

 
นายสมาน  กำลังดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผมนายสมาน  กำลังดี  สมาชิก

สภาฯ หมู่ที่  8   ขอเสนอ นายอำนาจ  มี ราช   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1           
เป็นคณะกรรมการ  แปรญัตติ  คนที่ 1 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ   1. นายสุภีร์  โจกงาม    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ผู้รับรอง 
    2.นายบรรจง  แก้วชลคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  ผู้รับรอง 

ผู้รับรองถูกต้อง 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือก นายอำนาจ  มีราช 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอเชิญให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ   ญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 
 
นายบรรจง  แก้วชลคราม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 7   ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายบรรจง  แก้วชลคราม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  

ขอเสนอนายพรชัย สุขฉายาสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 2 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาฯ   1. นายอำนาจ  มีราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง 

2. นายสุภีร์  โจกงาม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 
ผู้รับรองถูกต้อง 
สมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือก นายพรชัย  สุขฉายา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา สมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  เพิ่มเติมอีก 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  เชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
ประธานสภาฯ 
 
นายอำนาจ  มีราช  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน ผนายอำนาจ  มีราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ขอเสนอ  

นายสมาน  กำลังดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ   1.นายอั้น  น้ำขาว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง 

2. นายพรชัย  สุขฉายา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง 
ผู้รับรองถูกต้อง 
สมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือกนายสมาน  กำลังดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา สมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  เพิ่มเติมอีก 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ 
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ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ   1. นายอำนาจ  มีราช    ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

2. นายพรชัย  สุขฉายา  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2                                                                                                                                                                                                                   
3. นายสมาน กำลังดี     ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการทำหน้าที่  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในครั้งนี้   

 
ท่ีประชุม   รับทราบ    
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ต่อไปดิฉันขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการเสนอ
ประธานสภาฯ  คำแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอคำแปรญัตติ 
  ต่อไป  ขอเชิญค่ะ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ตอนนี้ คณะกรรมการฯ เสนอครบ 3 ท่านแล้ว  
ประธานสภาฯ   - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปท่านเลขานุการสภาฯ        

จะหารือกับท่านในลำดับต่อไป   
- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายศิริพงศ์  มาลาทอง  เลขานุการสภาฯ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 

มท. ว่ าด้ วยข้อบั งคับของการประชุมสภาฯ ตามที่ กระผมได้นำเรียน  
จำเป็นต้องมีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องและพิจารณา คำแปรญัตติที่ ได้มีการเสนอตาม
แบบฟอร์ม ผู้บริหารหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะเสนอคำแปรญัตติ  
ก็เขียนในแบบฟอร์มโดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ 49 วรรคสอง เพื่อคณะกรรมการชุดนี้ จะได้พิจารณาโดย
ละเอียดว่าสมควรที่จะเสนอข้อบัญญัตินี้ตามร่างเดิมหรือเสนอตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป 
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ตามข้อบังคับฯ ข้อ 109 ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุม 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 6 7  ค รั้ ง แ รก  วั น ที่  2 4   สิ งห าค ม   2566                      
เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากทรง เพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการ เมื่อเป็นที่เรียบร้อยเริ่มรับเรื่องเสนอ
คำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากทรง ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ 45 วรรคสาม ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการฯ อีกทั้ง ที่ประชุมสภาฯ 
ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
ผมขออนุญาตเสนอวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 
น. เป็นระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ   โดยประธานและคณะกรรมการแปร
ญัตติจะมาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติ   ตามระยะเวลาที่สภาฯ กำหนด ส่วนผู้
ที่จะเสนอคำแปรญัตติสามารถมา ยื่นแบบได้ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากทรง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติรับเรื่องแล้วเสร็จก็จะประชุมพิจารณาว่าคำ
แปรญัตติข้อใด ที่จะได้บรรจุเข้าในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ ต่อไป ขอเรียนให้
สมาชิกทุกท่านได้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา มีท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถาม หรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ 

ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มี ดิฉันจะสรุปมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  องคค์ณะจำนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 

1. นายอำนาจ  มีราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   
2. นายพรชัย  สุขฉายา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
3. นายสมาน  กำลังดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
วันที่  25 – 27  สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา ถ้าหากไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณ ท่านนายกฯ  สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ทรง 
ประธานสภาฯ เกียรติทุกท่าน  ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในวาระรับหลักการ แล้วจะไปขอมติใน

วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ.2566  ก็ขอให้ตกลงกันในที่ประชุมก่อนว่าจะให้แจ้ง
หนังสือหรือไม่แจกค่ะ 

 
นายสมาน  กำลังดี          ขอเสนอว่าในเวลาเร่งด่วนไม่ต้องแจกเป็นหนังสือ ขอเป็นมติที่ประชุมว่ากรณี  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 .  เร่งด่วนให้แจ้งต่อที่ประชุมได้เลย ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ในกรณีที่มีการประชุมกรณีเร่งด่วนไม่ต้องแจกหนังสือ ดิฉันขอนัดประชุมสภา
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ใน 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6:  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชกิทา่นใดจะอภิปรายใน
ประธานสภาฯ    เรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกค่ะ  
 
นายสมาน  กำลังด ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร     
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายสมาน  กำลังดี ส.อบต.  

หมู่ที่ 8  สืบเนื่องจากวันที่ 22 ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้ฝากขอบคุณมายังทีม
บริหารที่ได้นำเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขเพราะมีตานำ้ผุดกลางถนนซ่ึงได้ไป
ดำเนินการแล้วเสรจ็ทั้งนีผ้มเป็นตัวแทนของหมู่บ้านขอขอบคุณไปยังทีมบริหาร
ที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญและแก้ไขได้ทันท่วงทีขอบคุณครับ 

 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร     
ส.อบต.หมู่ที่ 5/เลขานุการสภาฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศิรพิงศ์  มาลาทอง                  

ส.อบต. หมู่ที่ 5 กระผมขอเรียนถามผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้บริหาร
โครงการท่อลอดชนิดเหลี่ยม ซอยตราอุ้ย ไดด้ำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
ขอบคุณครับ 
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นายสุภีร์  โจกงาม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร     
ส.อบต.หมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุภีร์  โจกงาม                  

ส.อบต. หมู่ที่ 6 กระผมขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้นำเครื่องจักรเข้าไป
แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านซ่ึงตอนนี้ยังไม่เสร็จลุล่วงทางผมขอขอบคุณไว้
ล่วงหน้าและผมขอฝากเรื่องไฟฟา้สาธารณะซึ่งตอนนี้มีความล่าชา้ผมคิดวา่หาก
ช้ากวา่นี้จะทำให้เกิดเสียหายเพิ่มมากขึ้นรบกวนฝากท่านชว่ยตดิตามให้ด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอั้น  น้ำขาว   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร     
รองประธานสภาฯ/        เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนายอั้น  นำ้ขาว 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 3 ซึ่งทางผมได้ปรึกษากับทางคณะผู้บริหารไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้

เครื่องจักรว่างทางผมจะรบกวนขอเครื่องจักรเข้าดำเนินการตักดินออกที่ซอย
น้ำตกเหวโหลมเนื่องจากมีดินสไลด์ปิดเส้นทางสัญจรของชาวบ้านและขุดคนู้ำ
และในส่วนของหมู่ 3 ไฟฟ้าสาธารณะเสียเพิ่มอีก 2 ดวง ขอบคุณมากครับ 

 
นายอำนาจ  มีราช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร     
ส.อบต.หมู่ที่ 1 เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอำนาจ  มรีาช 

ส.อบต. หมู่ที่ 1 กระผมขอขอบคุณไปยังทีมบริหารที่เร่งเข้าช่วยเหลือในชว่งฝน
ตกหนักทางเบี่ยงไม่สามารถใช้การไดท้ำให้เกิดการร้องเรียนของชาวบ้านสว่น
ในช่วงที่ทำบล็อกช่วงนี้ชา่งก็ได้เข้าเร่งดำเนินการคิดว่าอกีไม่นานก็คงแล้วเสร็จ 
ขอบคุณครับ 

 
นายบรรจง  แก้วชลคราม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนายบรรจง  แก้วชลคราม ส.อบต. 

หมู่ที่ 7 หลังจากฝนตกหนักทำให้ซอยในมุก ครองจำ ควนตอ ตอนนี้เส้น 
ทางลำบากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบากทางผมจึงขออนุเคราะห์ 
ทางกองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการดำเนินการขอบคุณครับ 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา  ในส่วนของหมู่ที่  4 ไฟฟ้าสาธารณะมีเพิ่มขึ้นซึ่งเราไม่ได้รู้ระยะเวลาเข้า          
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ดำเนินการของผู้รับเหมาหากรู้แน่ชัดจะได้สำรวจให้ชัดเจนและขอนำเรียนสอบ 

ถามไปยังท่านผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร รถกรีดเดอร์ รถเทลเลอร์ มีการ
ดำเนินการไปบ้างแล้วหรือยังและโครงการที่เกี่ยวกับจ่ายขาดเงินสะสมได้มีการ
ดำเนินการไปบ้างแล้วหรือยัง รบกวนฝากท่านนายกช่วยติดตามให้ด้วย 
ขอบคุณค่ะ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไมค่่ะ  หากไม่มีขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ    นายกตอบข้อสักถามของทางสมาชกิแต่ละหมู่บ้าน เชิญท่านนายกค่ะ   

นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายก อบต.   ท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  

   ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านเรื่องหารือในทุกหมู่บ้านผมขอตอบ 
ข้อหารือในแต่ละหมู่เลยนะครับเริ่มจากหมู่ที่ 5 เรื่องบล็อกซึ่งตอนนี้ได้ทำ
สัญญาแล้วอยู่ในห้วงของระยะเวลาการก่อสร้างซึ่งคิดวา่น่าจะดำเนินการแล้วซึ่ง
ที่ผ่านมาผมได้สอบถามไปยังช่างและได้คำตอบมาว่าจะเร่งเข้าดำเนินการและ
ทางผมจะติดตามว่าเข้าดำเนินการช่วงไหนและได้ทำหนังสือเร่งรัดไปบ้างแล้ว
ครับในส่วนของหมู่ที่ 6 ผมขอขอบคุณไปยังท่านเช่นกันที่ท่านได้ดูแลและให้
ความสะดวกแก่พนักงานขับเครื่องจักรที่เข้าทำในพื้นที่ส่วนเรื่องไฟฟ้าซึ่งตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนที่ผู้รับจ้างกำลังจะเข้าดำเนินการซึ่งผู้รับจ้างได้ทำหนังสือมาขอ
อนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว ซึ่งหนังสือผมได้รับแล้วและได้อนุมัติให้เข้า
ดำเนินการแล้วในส่วนของหมู่ที่ 3รับทราบในปัญหาที่ท่านได้เข้ามาปรึกษาและ
เราก็ต้องช่วยกันในหมู่บ้านส่วนเรื่องไฟฟ้าที่เสียเพิ่มทางผมต้องหารือกันอีกครั้ง
เพราะในส่วนของเราพบปัญหามาจากอุทกภัยเยอะซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
สำรวจทำให้เราเกิดการล่าช้าในส่วนของหมู่ที่ 1 ที่ได้เข้าไปแก้ปัญหาทางผม
และทีมบริหารก็ยินดีที่จะเข้าไปไปส่วนร่วมตรงนั้นและขอขอบคุณไปยังท่าน
ด้วยนะครับที่ช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งปัญหาหนักพอสมควรทำให้ชาวบ้านเข้าใจ
มากขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งผมขอฝากไปยังสมาชิกทุกหมู่หากเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ขอให้ท่านช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะครับในส่วน
ของหมู่ที่ 7 เรื่องถนนซอยคลองจำ ในมุก ควนตอ ซึ่งในช่วงนี้ฝนเพิ่งแล้งเดี๋ยว
ทางผมจะให้ทางกองช่างเข้าสำรวจและขอให้ท่านสมาชิกเขียนคำร้องไว้นะครับ 
ในส่วนของหมูท่ี่ 4 เครื่องจักร รถบดล้อเหล็ก รถกรีดเดอร์รถเทเลอร์ ในส่วน 

/-25-ของรถบดล้อ…. 
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ของรถบดล้อเหล็กอยู่ในช่วงประกาศหาผู้ขาย ในส่วนของรถลีดเดอร์และ 
รถเทเลอร์ต้องรอให้ดำเนินการในส่วนของรถบดล้อเหล็กให้แล้วเสร็จก่อนและ
จะดำเนินการต่อไปและจะให้ทางกองช่างและกองคลังชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปครับ 

 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นายช่างโยธา รก.                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายต่อศักดิ์  วัจนสาร  นายช่างโยธาฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างในส่วนของโครงการหมู่ที่ 5 ทางผมเร่ง

ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในช่วงฝนแล้งแล้วครับในส่วนของเครื่องจักร (รถบด
ล้อเหล็ก)อยู่ในขั้นตอนการทำ tor และหาข้อมูลให้ชัดเจนทางผมต้องขอโทษไป
ยังท่านสมาชิกที่ทำให้เป็นห่วงและเกิดการล่าช้าครับ  หากถ้ารีบทำรีบซ้ือจะเป็น
การล๊อกสเปครถแล้วอาจเกิดปัญหาได้ทางผมจึงขอดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วนกว่านี้
ครับ 

 
นางธันยาวี  เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก  
นักวิชาการพัสดุฯ                    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธันยาวี  เจริญชัย  นักวิชาการพัสดุฯ 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ตอนนี้ทางพัสดุได้ร่างเอกสารประกวด

ราคาและทางพัสดุจะลงประกาศให้พรุ่งนี้ซึ่งทางเราก็อยากจะทำให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณแต่ด้วยภาระหน้าที่และบุคลากรของเรามีน้อยซึ่งการซื้อ
เครื่องจักรเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกรรมการที่ควรรับทุกท่านก็มีความเสี่ยงซึ่งใน
วันพรุ่งนี้ทางพัสดุจะลงประกาศและทางผู้ขายจะยื่นเอกสารภายในวันที่           
4 กันยายน 2566 หลังจากเขายื่นเอกสารคณะกรรมการพิจารณาผลก็จะเปิด
ซองว่ามีใครยื่นบ้างกี่รายและใครเป็นคนได้และมีแต่ช่วงพิจารณาผลอีก 10 วัน
และเรียนให้ท่านนายกทราบหลังจากนั้นและรอประกาศพิจารณาผล 7 วันหาก
ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็จะเรียกผู้ขายมาทำสัญญาได้ซึ่งคิดว่าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันในปีงบประมาณนี้ซึ่งในรอบหน้าคงต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อกันเงินก่อ
หน้ีผูกพันเพื่อจัดซื้อรถบดล้อเหล็กและทำสัญญาภายในตุลาคมนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ท่านนายก ทีม

ผู้บริหาร และน้องๆ ข้าราชการทุกคน ที่มาประชมุวันนี้  ขอปิดการประชมุค่ะ  

ปิดการประชุมเวลา  14.20  น. 

 
ลงชื่อ                            ผู้จด/บันทึกการประชมุ 

              (นายศิริพงศ์  มาลาทอง) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
       

ลงชื่อ                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นางพรทพิย์  ชูรตันา) 
        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-27-คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการสภาท้องถิน่ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดต้รวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

(ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายอำนาจ  มีราช) 
           

 
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสุภีร์  โจกงาม) 
 

 

 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพรชัย  สุขฉายา) 
 

 

รายงานการประชุมครั้งนี ้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที ่3  ครัง้ที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2566  

เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2566 
 

 

(ลงชื่อ)                                         
           (นางพรทิพย ์ ชูรัตนา) 

             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง 
 

 

 
 
 

 
 


